

Báo chí chia sẻ, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa

22:10 06/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 6/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.



Toàn cảnh tại buổi họp báo

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi họp báo, Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Cụ thể, kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng cao, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ 2 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 ước tăng 19,25%; có 17/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ vượt 5,1%

kế hoạch và tăng 14,3% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu vượt 4,9% kế hoạch, tăng 23,4%; giá trị nhập khẩu tăng 20,3%. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; tổng lượng khách du lịch năm 2024 ước đạt 15,3 triệu lượt, vượt 10,9% kế hoạch, tăng 22,5% (trong đó khách quốc tế ước đạt 719 nghìn lượt, tăng 16,7%); tổng thu du lịch vượt 4,4% kế hoạch, tăng 38%; doanh thu vận tải vượt 1,7% kế hoạch, tăng 14,5%.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng vùng phục vụ, với công nghệ hiện đại. Công tác chuyển đổi số được thực hiện trên cả 03 lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,5% so với đầu năm; tổng dư nợ tăng 11,5%.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 56.735 tỷ đồng, vượt 59,5% dự toán, tăng 31,4% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 07 cả nước.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí được nghe, nắm bắt định hướng, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại diện các cơ quan báo chí đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành nhiều vấn đề phát sinh trên thực tiễn, qua đó đại diện các sở, ban, ngành đã trả lời làm rõ những vấn đề được báo chí quan tâm, tiếp tục chỉ đạo xử lý trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã cảm ơn các nhà báo đã có những chia sẻ, góp ý về những vấn đề được dư luận quan tâm qua đó chỉ đạo kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị, văn hóa; tấm gương người tốt việc tốt; hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng hành với tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng chí Đào Xuân Yên khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn.

Đồng chí Đào Xuân Yên nêu bật một số nội dung lớn, quan trọng của tỉnh định hướng công tác tuyên truyền năm 2025 để các cơ quan báo chí nắm được qua đó tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng

với địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bao-chi-chia-se-dong-hanh-cung-voi-su-phat%C2%A0trien-cua-tinh-thanh-hoa>